

กระทู้ถามที่ ๓๗๗

ขอ นายเกษม บุตรขุนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง การก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้  
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๒๗ ให้  
ก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยราษฎรในอำเภอนั้น  
ได้ร่วมใจกันบริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาล ซึ่งสามารถจะก่อสร้าง  
โรงพยาบาลได้ทันที แต่จนบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเป็นปีแล้ว กระทรวงสาธารณสุข  
ก็ยังไม่สั่งการให้ดำเนินการก่อสร้างแต่ประการใด คงปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  
ทำให้ประชาชนมองรัฐบาลไปในทางเสียหายคิดว่ารัฐบาลไม่สนใจสุขภาพและ  
พละทานมัยของประชาชนทั้ง ๆ ที่งบประมาณในการก่อสร้างก็มี ราษฎรก็พร้อมใจกัน  
บริจาคที่ดินและทรัพย์สินเงินทองเพื่อสนับสนุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้  
อยู่แล้ว และหากโรงพยาบาลแห่งนี้สร้างเสร็จ จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้าไป  
รักษาตัวในเมือง จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายไข้เจ็บต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง  
ทั้งยังเป็นการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนรอดพ้นจากโรคร้ายไข้เจ็บที่  
คุกคามอยู่สามารถรักษาพยาบาลได้ทันทีและอย่างทั่วถึงซึ่งสอดคล้องกับ  
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย จึงขอเรียนถามว่า

๑. ท่านมีเหตุขัดข้องอย่างไรจึงยังไม่สร้างโรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน  
ถ้าไม่มีเป็นเพราะเหตุใดทั้ง ๆ ที่งบประมาณการก่อสร้างก็มีอยู่แล้ว

๒. ท่านจะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด และจะเปิดรับ  
คนไข้ได้เมื่อใด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๓๗๑

ของนายเกษม บุตรขุนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง การก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยนายมารุต บุณนาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขอตอบกระทู้ถามที่ ๓๗๑ เรื่อง การก่อสร้าง  
โรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ของท่านสมาชิกสภาผู้แทน  
ราษฎรผู้ถาม ซึ่งได้ตั้งกระทู้ถามให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ  
การตอบในราชกิจจานุเบกษา ความว่า

กระทู้ถามข้อที่ ๑ ท่านมีเหตุขัดข้องอย่างไรจึงยังไม่สร้างโรงพยาบาล  
ที่อำเภอบึงสามพัน ถ้าไม่มีเป็นเพราะเหตุใดทั้ง ๆ ที่งบประมาณการก่อสร้างก็มี  
อยู่แล้ว

คำตอบ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นให้ครบ  
ทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้ราษฎรได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึงกัน  
แต่งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับนั้น ไม่มากพอที่จะดำเนินการให้เป็น  
ผลสำเร็จในคราวเดียวกันได้ จำเป็นต้องดำเนินการไปตามกำลังงบประมาณที่ได้  
รับในแต่ละปี สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำสัญญาจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๒๘

กระทู้ถามข้อที่ ๒ ท่านจะสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด  
และจะเปิดรับคนไข้ได้เมื่อใด

คำตอบ ตามสัญญาจ้างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำไว้กับผู้ประมูลก่อสร้าง  
ได้ กำหนดว่าการก่อสร้างโรงพยาบาลบึงสามพัน จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๒๘ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ โรงพยาบาล  
บึงสามพันก็จะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ประมาณต้นปีงบประมาณ  
๒๕๒๘ เป็นต้นไป